



SINH HOẠT LUẬT KHOA: CUỘC HỘI NGHỊ MÙA XUÂN 2008 CỦA CỤU SINH VIÊN LUẬT KHOA VIỆT NAM TẠI HOUSTON.

Hình ảnh: *Mặc Khách*
Tường Thuật: *Duy Anh*



Cuộc Hội Nghị Mùa Xuân lần thứ 9 của cựu sinh viên Luật khoa Việt Nam đã diễn ra từ 6 giờ chiều đến



Giáo sư Mai Văn Lễ phát biểu

11 giờ tối Chủ nhật 30-3-2008 tại nhà hàng Kim Sơn Bellaire và đã kết thúc tốt đẹp, với sự tham dự của khoảng 200 cựu sinh viên Luật khoa và gia đình cùng quý thân hữu.

Nội dung chương trình Hội Nghị ngoài phần nghi thức chào cờ, mặc niệm các anh hùng hào kiệt của lịch sử Việt Nam và Hoa Kỳ, còn dành một phút tưởng niệm các giáo sư và các cựu sinh viên luật khoa quá vãng. Tiếp đến CSVLK Đỗ Kim Bảng, Phó Chủ tịch Ngoại Vụ CLBLKVN chào mừng và cảm tạ mọi người tham dự. Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng nói mục đích, ý nghĩa Hội Nghị Mùa Xuân hàng năm của cựu sinh viên LKVN và giới thiệu các thành viên tân Hội Đồng Điều Hành. Chủ tịch Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội Nguyễn Thế Linh, giới thiệu các thành viên Hội Đồng thường vụ Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam nhiệm kỳ (2008-2012). Dẫn từ của

giáo sư Mai Văn Lễ, Nguyên Giáo sư Đại Học Luật Khoa Sài Gòn.. Phát biểu của một số quý khách tham dự như Dân Biểu Hubert Võ và đại diện Tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận, Đông Y Sĩ Nhất Nguyên.

Đặc biệt năm nay có thêm phần xướng danh các Giáo sư, các cựu sinh viên luật khoa và các khách



mời tham dự. Theo đó người ta thấy, về phía khách mời có sự tham dự của dân biểu tiểu bang Texas Hubert Võ, Ông Peter Trần Dũng Chủ Tịch Hội Đồng Giám sát, Đông Y Sĩ Nhất Nguyên Phó chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận. Ngoài ra còn có sự tham dự của các thân hào nhân sĩ trong cộng đồng như Cư sĩ Nguyễn Anh Dũng Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn, Ông Nguyễn Văn Niên Chủ tịch và các thành viên Ban Chấp Hành Hội Thân Hữu Giáo Phận Hà Nội, Ông Dương Cử Chủ tịch và



thân hữu Hội Quốc gia Hành Chánh- Ông Lê Văn Sanh Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Houston và Phu nhân - Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Tông, Hải Quân Thiếu Tá Đặng Nguyễn Khang, Ông Lê Trung chủ nhân Tiệm Vàng Lê Trung, Nhà Thơ Cù Hòa Phong & Phu nhân

Ca nhạc sĩ Nhật hạnh -,Gs Lê Đình Cường, Võ sư Văn



Bình và Phu Nhân, Ông Bà Đỗ Khắc Yên Thương gia vâthân hữu,. Các cơ quan truyền có Ông bà Vũ Văn Hoa báo Việt Nam Mới, Ông Phi Thọ báo Đất Mẹ- Ông Bà Phạm Thông báo Con Ong, Ông Bà Hoàng Bách & Thiên Kim đài Tiếng Nước Tôi - Phóng viên Đài Truyền Hình SBTN.



Về Gia đình Luật Khoa Tham dự cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2008 cựu sinh viên Luật Khoa đêm nay, ngoài Giáo sư Mai Văn Lễ, , mặc dù tuổi già sức yếu cũng đã hiện diện trong cuộc hội ngộ này. chúng tôi thấy có sự hiện diện của các niên trưởng và các bạn cựu sinh viên luật khoa sau đây: Cựu



Thẩm Phán và Bà Nguyễn Văn Vinh, CSVLK Giáo sư Nguyễn Văn Ngải - Cựu Luật sư và bà Nguyễn Tiến



Đạt - Cựu luật sư Ngô Hữu Liên,- Luật sư Lê Đại Toàn, cựu Thẩm phán Trần Hạo – Cựu Thẩm phán Nguyễn Hữu Thành, Cựu luật sư Nguyễn Thế Linh,- Cựu luật sư Nguyễn Thị Chính,- Cựu Ls. Nguyễn Thị muội – Cựu Ls Lan Phương – Cựu luật sư và Bà Nguyễn Mai –Cựu Ls. Đinh Khắc Tín– CSVLK Nguyễn Kim Trọng và Phu nhân là Bs. Hợp Nguyễn, CSVLK Peter Trần Dũng & Phu nhân,-, Cựu Ls Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng và phu nhân cùng các con, cháu– CSVlk Nguyễn Trần Quý- – Luật sư Trần Thị Minh Tâm & Gia đình cùng Tổ hợp Luật sư Tammy Trần, Luật sư và bà Steven Laib & Vy, Bà Dương Quế Lan Thủ Quỹ CLBLKVN – CSVLK Nguyễn Ngọc Bảo & Phu nhân, Nguyên Chủ tịch tiên khởi và là sáng lập viên Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam, CSVLK Tôn Thất Pháp & Phu nhân, CSVLK Hồ Sắc, Tổng Hội Trưởng Thiếu sinh quân Việt Nam & Phu nhân, CSVLK Paul Chơn, CSVLK Bùi Nhật Tú – CSVLK và bà Lưu Hữu Phúc –, CSVLK Đỗ Kim Bằng & Phu nhân, CSVLK Lê Ngọc Liên – CSVLK Nguyễn Văn Quất – CSVLK Nguyễn Văn Cung – CSVLK Nguyễn Ngọc Túy - CSVLK Phạm Thị Minh-, CSVLK Trần Minh Triết & Phu nhân, CSVLK Trần Viết Danh, CSVLK Trương Định (Nhà thơ Mặc Khách) và đặc biệt Cựu Luật Sư Ngô Thúy Loan & Phu quân Bs. Nguyễn Ý Đức từ Dallas Texas về dự Hội Ngộ Mùa Xuân 2008. Đặc biệt hơn nữa là có hai luật sư trẻ Elizabeth

Nguyễn Ái Lan và chồng là Ls. Antony Reserente, ái nữ của cựu giáo sư Trung Vương Đỗ Nguyễn Phi Phượng cũng có mặt trong cuộc hội ngộ truyền thống hàng năm này, mà phần đông là các thế hệ cha chú học luật ở các trường Luật tại Việt Nam, đông nhất và hầu đa số là cựu sinh viên Luật khoa Đại học đường Sài Gòn.

Một dạ tiệc xen lẫn xổ số lấy hên đầu năm và các tiết mục, văn nghệ đặc sắc qua các nhạc phẩm gợi lại một thời để nhớ, cả đời khó quên của các cựu sinh viên luật khoa, do các “Mâm giã văn nghệ Luật khoa” trình bày, nổi bật là “Mâm giã văn nghệ” Ls. Nguyễn Tiến Đạt vừa kể chuyện về một kỷ niệm thi cử ở Trường Luật năm xưa, vừa trình diễn những ca khúc độc đáo được mọi người tán thưởng nhiệt liệt. Đồng thời hai “Mâm xôn xòn văn nghệ” của luật khoa cũng được vỗ tay vang rền như pháo là CSVLK Nguyễn Văn Quất, mở màn văn nghệ với một ca khúc về Mùa Xuân mà anh ta chẳng nhớ tên, song hát cũng rất đạt; và CSVLK Nguyễn Ngọc Túy, vừa làm MC xuất sắc, vừa biểu diễn những ca khúc một đời không quên. Ngoài ra, còn có sự cộng tác giúp vui của một số ca nhạc sĩ hàng đầu của Houston như ca nhạc sĩ Nhật Hạnh, Thanh Diệp với ca khúc truyền thống “Trả Lại Em Yêu, khung trời Đại học, con đường Duy Tân, cây dài bóng mát, buổi chiều công viên, mây trời xanh ngắt, uống lý chanh đường, uống môi em... ngọt...” và One Man Band Quốc Bảo nổi tiếng tại Houston về đàn hay, âm thanh tuyệt hảo.

Cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2008 của cựu sinh viên Luật Khoa Việt Nam đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp bằng Dạ vũ Mùa Xuân rộn ràng vui tươi. Mọi người ra về mang theo niềm vui sum họp của tình đồng môn, đồng liêu, đồng khoa luật khoa và thân hữu.

Duy Anh

Tường trình từ Houston

